

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

## MCS – ไปกันหมด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวสีจั่วหัว...** เริ่มต้น เดือนแห่งความรัก แถมเป็นเดือนแห่งความหวังของใคร

หลาย ๆ คน ที่คิดว่าจะได้รายได้ หรือที่เรียกว่า “วสีซิน” นี้แหละ มาช่วยบรรเทาอากาศของการแพร่ระบาด ให้ดูเบาลงหรือผ่อนคลายนลง และหวังว่าจะควบคุมได้ในระยะต่อไป... แต่ที่บอก “ไปกันหมด” ก็ตามธรรมชาติของเหนือเมฆของเหนือเมฆเหมือนเดิม หาเรื่องที่จะเกี่ยวอะไรหลาย ๆ อย่าง เข้ามาอยู่ในหัวข้อที่จั่วหัวให้ได้ อย่างตอนนี้ ที่เห็นเริ่มจะชัด ๆ และเริ่มจะเรียกว่า หนักข้อ ก็จะมีอะไรที่จะ ไปกันหมด... หรือจะเรียกว่า หนีไปกันหมดเลยก็ว่าได้ ทั้งกองทุน ทั้งฝั่ง เริ่มจะหนีตลาดหุ้นไทยกันแล้วหรืออย่างไร ก็แน่นอนสิ เล่นเอาขึ้นมาก่อนหน้านี้สูงเลย อะไรที่ราคามีแพง ๆ หรือยิ่งแพงเกินจริงด้วยแล้ว เขาก็คงต้องลดน้ำหนักลงบ้าง แล้วจะหนีไปตัวอื่น ๆ ในหุ้นหลัก ๆ ที่เขาสามารถซื้อได้นั้น เหมือนอาจจะไม่มีหรืออย่างไร... หุ้นแต่ละตัวก็ต้องเรียกว่า ไปกันหมดเช่นกัน แต่หมายถึง ไปในทางแย่ง นะ หรือเรียกว่า เริ่มจะลงไปข้างล่างกันหมด แล้วก็อย่างที่เราว่านั่นแหละครับ ก็ต้องเฝ้าจับตาดูตลาดในระยะนี้กันดี ๆ หน่อยนะครับ อากาศออกแบบนี้ สัญญาณทางเทคนิค ก็เดือน ๆ ในสัญญาณ Bearish Divergent มาสักระยะก่อนหน้าแล้ว แคมเป็นค่าที่จะบอกว่า ถ้าลงจริง ฉับลงแรง ๆ ก็ยังได้นะ แต่ยังไม่เห็นนะครับการลงแรง ๆ เห็นแค่ลงธรรมดา ๆ เท่านั้นเอง แต่หากลองจับตาดูที่ MACD นะครับ หากมีการพลิกลงมาต่ำกว่า Zero Line เมื่อไหร่ นี่แหละครับ พาไปลงเที่ยงชมกันแหวกอกรอบก็ยังได้... ซึ่งนั่น อาจจะลงได้ทั้งแรง ๆ และ ลงลึก ๆ นั่นเอง (1400+/- อาจจะทำได้)

**ดูตามเกม...** นี่ก็เป็นรูปแบบสัญญาณทางเทคนิคอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องกล่าวไว้ว่า ส่วนใหญ่

จะ ไปกันหมด เหมือนกันนะ หมายถึง จะค่อย ๆ ขึ้น แบบมีสลับขึ้นลงบ้าง แต่ก็อยู่ในทรนของสัญญาณ

**แนวรับ** : ... 14.8-14.5 เป็นราคาที่ยังถือว่า เก็บตามน้ำได้

**เป้าหมาย** : ... 17.0-18.0 หรืออาจจะมียุบแรง ๆ ได้ถึง 20.0

Price Chart...(MCS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น MCS...** ซึ่งถ้าจะว่ากันตามรูปแบบของสัญญาณจาก MA. ที่มีการเรียงตัวกันในรูปแบบ Bullist แล้วนั้น จะเริ่มต้นที่ราคา 14.0 นั้นแปลว่า ตามสถิติของหุ้นราคาในระดับนี้ ก็ต้องคาดหวังเป้าหมายกันไว้ก่อนที่ระดับ 21.0 นั้นแปลว่า ระดับพื้นที่ High เดิมของหุ้น MCS อาจจะมามีให้เห็น... และนั่น ก็จะเป็นการได้เห็น All Time High ตามมานั่นเอง... แล้วจะไปมากกว่านั้นละก็ได้เหมือนกันนะครับ ไม่มีแนวต้านในอดีต ให้กดดันการจะไล่ขึ้นยาว ๆ ต่อเนื่อง ไปเกินกว่า 20-21 นั้น อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร... แต่อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ประมาทไว้ด้วยเช่นกัน หากเส้น MA. เกิดมีผลเป็น Dead Cross ในสักระยะสั้นเมื่อไหร่ ก็ต้องระวังด้วย